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สรุปข่าวด้านการเกษตรทีส่ำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 
 

กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น เตรียมเริ่มโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารทำเกษตรพันธสัญญากับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน (30 สิงหาคม 2563) 

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) จะเริ่มโครงการสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน โดยจะผลักดันให้มีการทำเกษตรพันธสัญญาระหว่างสหกรณ์การเกษตร /กลุ ่มเกษตรกร 
กับบริษัทผลิตอาหารของญี่ปุ ่น เพื ่อเป็นการยกระดับรายได้เกษตรกร ซึ ่ง JA Group จะทำหน้าที ่ชี ้แนะ 
ให้คำปรึกษา โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ห่วงโซ่มูลค่าอาหารสากล (Global Food Value Chain: 
GFVC) ซึ่งจะผลักดันการประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารในต่างประเทศ โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วง
เดือนตุลาคมนี้ มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนงบประมาณ ODA 62 ล้านเยน ให้แก่สำนักงานเลขานุการอาเซียน และจะร่วม
ดำเนินการกับประเทศสมาชิกอาเซียนประมาณ 2 – 3 ประเทศ โดย MAFF จะรวบรวมบริษัทค้าปลีกและ
ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจทำเกษตรพันธสัญญาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยจัดทำข้อมูลต่างๆ เช่น ชนิด
สินค้าเกษตร คุณภาพ มาตรฐาน ฯลฯ จากนั้นจะจัดส่งข้อมูลให้แก่รัฐบาลของประเทศนั้นๆ เพื่อส่งต่อไปยัง
สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร และทำการจับคู่ (Matching) 

นอกจากหน่วยงานผู ้ร ับผิดชอบของประเทศนั ้นๆ จะทำหน้าที่ส่งเสริมและให้คำชี ้แนะแก่สหกรณ์
การเกษตร/กลุ่มเกษตรกรแล้ว สหภาพสหกรณ์การเกษตร (JA-Zenchu) ซึ่งเป็นผู้รับช่วงดำเนินโครงการ
ดังกล่าวจาก MAFF จะจัดส่งเกษตรกรและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตร (JA) จากญี่ปุ่น ที่มีเทคโนโลยีและ
ประสบการณ์ไปจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาระยะสั ้นเพื ่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรด้วย 
ขณะเดียวกัน สถาบันพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแห่งเอเชีย ( IDACA) จะเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลและสหกรณ์
การเกษตรมาเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตรและอุตสาหกรรม
ผลิตอาหารของญ่ีปุ่น  

ในช่วงที่ผ่านมา MAFF มอบหมายให้ JA-Zenchu และ IDACA ดำเนินโครงการสนับสนุนตามความต้องการ
ของสหกรณ์การเกษตรในแต่ละประเทศ โดยในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2563 ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญ 
ไปยัง 11 ประเทศ และมีการเชิญเจ้าหน้าที่มาเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานรวม 3 ครั้ง  

ในส่วนของโครงการใหม่นี ้จะให้การสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรโดยเชื ่อมโยงกับ GFVC ซึ ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ ้นเมื ่อปี 2557 มุ่งเน้นการสร้างกลไกการผลิต แปรรูป ขนส่งในระดับสากล และให้  
การสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารญี่ปุ ่นในการส่งออก โดยประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นพื้นที่ส่งเสริมสำคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว  

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
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กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น เพิ่มจังหวัด Fukushima เป็นพื้นที่แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์
สุกร (1 กันยายน 2563) 

เมื ่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ ่น (MAFF) จัดการประชุม
คณะอนุกรรมการย่อยว่าด้วยโรคโคและสุกร ภายใต้คณะอนุกรรมการสุขอนามัยปศุสัตว์ คณะกรรมการนโยบาย
ด้านอาหาร การเกษตร และพื้นที่ชนบท โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มจังหวัด Fukushima เป็นพื้นที่
แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร (CSF) เนื่องจากพบหมูป่าติดโรค CSF ในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ นับเป็น
จังหวัดที่ 25 ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่แนะนำฯ ภายหลัง MAFF เพิ่มจังหวัด Osaka, Hyogo และ Wakayama
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา  

สาเหตุที่คณะอนุกรรมการฯ มีมติดังกล่าว เนื่องจากมีการตรวจพบหมูป่าติดโรค CSF ในพื้นที่จังหวัด 
Gumma ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัด Fukushima เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร จึงไม่สามารถปฏิเสธความเสี ่ยง 
ที่จะเกิดการแพร่ระบาดเข้าไปยังพื้นที่จังหวัด Fukushima ได้ จากนี้ไปหน่วยงานที ่เกี่ยวข้องของจังหวัด 
Fukushima จะจัดทำโครงการฉีดวัคซีนฯ เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา และจะเริ่มดำเนินการภายหลัง
ได้รับการอนุมัติ  

ในการประชุมฯ มีการรายงานผลการสำรวจการสร้างภูมิคุ้มกันของสุกรในพื้นที่แนะนำการฉีดวัคซีนฯ  
24 จังหวัด โดยพบว่าลูกสุกรที่เกิดจากแม่สุกรที่ได้รับการฉีดวัคซีนและตัวลูกสุกรเองได้รับการฉีดวัคซีนภายใน
ระยะเวลา 50 วัน มีแนวโน้มการตรวจ Antibody ได้ผลเป็น Positive ค่อนข้างต่ำ จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนในลูก
สุกรที่มีอายุระหว่าง 50 – 60 วัน อย่างไรก็ตาม จะมีการสำรวจเพิ่มเติมต่อไป  

นอกจากนี้ ในที่ประชุมฯ ยังมีการรายงานผลการศึกษาการใช้ Marker Vaccine เพื่อแยกระหว่างสุกร 
ที่ติดโรค CSF กับสุกรที่ฉีดวัคซีนป้องกัน พบว่าความสามารถในการแยกไม่สูงนัก จึงมีความเห็นว่าไม่สามารถ
นำไปใช้ในระดับฟาร์มได้  

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์Japan Agricultural News 
 
กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยแพร่ข้อมูลสถิติการนำเข้าสินค้าเกษตรฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  

(1 กันยายน 2563) 
จากข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศ เผยแพร่โดยกระทรวงการคลังญี่ปุ่น พบว่า ในเดือนกรกฎาคม 

2563 ญี่ปุ่นนำเข้าผักสด 64,365 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
ผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอ ราคาปรับตังสูงขึ้น จึงมีการนำเข้าผักจากต่างประเทศมาทดแทน สำหรับผลไม้สด 
มีปริมาณนำเข้า 164,886 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส้มกับองุ่น
สำหรับจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการค้าปลีกมีปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้น ในส่วนของเนื้อสัตว์ ปริมาณนำเข้าลดลง 
ทุกรายการ เนื่องจาก COVID-19 ส่งผลให้ราคาเนื้อโค เนื้อสุกร และเนื้อไก่ ในประเทศผู้ส่งออกปรับตัวสูงขึ้น 
ประกอบกับความต้องการของผู้ประกอบการอาหารลดลง  

ผัก รายการที่เพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ แครอท มีปริมาณนำเข้า 11,418 ตัน เพิ ่มขึ้นร้อยละ 59  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นร้อยละ 63 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2563 เนื่องจาก
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สภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอ ราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาซื้อขายของผู้ค้าส่ง
รายใหญ่ 7 แห่ง เฉลี่ยเดือนกรกฎาคม 2563 กิโลกรัมละ 250 เยน เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ีย  
5 ปีที่ผ่านมา ผู้นำเข้าระบุว่า แครอทไซส์ที่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการมีผลผลิตน้อย จึงหันไปนำเข้า  
เพื่อทดแทน สำหรับหอมหัวใหญ่มีปริมาณนำเข้า 22,418 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีที ่ผ่านมา เนื ่องจากหอมหัวใหญ่ของ Hokkaido หมดฤดู แหล่งปลูกอื ่นมีผลผลิตน้อย ประกอบกับ
หอมหัวใหญ่ของจีนมีราคาถูก ในส่วนของกระเทียมมีปริมาณนำเข้า 2,505 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และต้นหอม
มีปริมาณนำเข้า 5,260 ตัน ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 
เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2563 ด้านฟักทองมีปริมาณนำเข้า 2,427 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2563 เนื่องจากประเทศผู้ส่งออก
หันไปส่งออกประเทศอื ่นเนื ่องจากผลกระทบของ COVID-19 ทั ้งนี้  คาดการณ์ว่า ปร ิมาณนำเข้าผัก 
หลายรายการจะลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยแครอทและหอมหัวใหญ่จะเริ่มมีผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาด 
ราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลง ประกอบกับการกลับมาระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ความต้องการของ
ผู้ประกอบการกลับมาลดลงอีกครั้ง ขณะที่ ผักบางชนิดยังคงมีความต้องการสินค้านำเข้าอย่างต่อเนื่อง เช่น 
กะหล่ำปลี ในเดือนกรกฎาคม 2563 ญี่ปุ่นนำเข้า 2,569 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ผักกาดขาวและผักกาดแก้ว 
มีปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ผู้นำเข้าระบุว่า ผักชนิดดังกล่าว 
ที่ผลิตในประเทศมีราคาสูงตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงปลายเดือนสิงหาคม และคาดว่าปริมาณนำเข้าจาก
ต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นอีกตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้  

ผลไม้ ปริมาณนำเข้าผลไม้จำพวกส้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยส้มมีปริมาณนำเข้า 12,029 ตัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และ Grapefruit และส้ม Tangerine ก็มีปริมาณนำเข้า
เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากผลผลิตในประเทศมีจำนวนน้อย ประกอบกับผู้ประกอบการร้านค้าต้องการสินค้า  
มาตกแต่งพื้นที ่วางขายให้มีสีสัน สำหรับองุ ่นมีปริมาณนำเข้า 2,222 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และแอปเป้ิล 
มีปริมาณนำเข้า 2,056 ตัน เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน กล้วย  
มีปริมาณนำเข้า 97,202 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปริมาณนำเข้าจาก
ฟิลิปปินส์ลดลงเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ปริมาณการนำเข้าจากภูมิภาคอเมริกากลางและใต้ เช่น 
เอกวาดอร์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป กล้วยจากฟิลิปปินส์จะยังคงได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ มะนาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ มีปริมาณนำเข้า 5,676 ตัน 
ลดลงร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา แตค่าดว่าจะเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม กีวีมีปริมาณ
นำเข้า 8,307 ตัน ลดลงร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากนี้ไปผู้ประกอบการคาดว่า
ปริมาณนำเข้าในภาพรวมจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา  

เนื้อสัตว์ ในเดือนกรกฎาคม 2563 ญี่ปุ่นนำเข้าเนื ้อโค 52,629 ตัน ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งลดลงครั้งแรกในรอบ 6 เดือน และลดลงทั้งเนื้อโคแช่แข็งและเนื้อโคแช่เย็น 
เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้โรงงานแปรรูป ณ ประเทศผู้ส่งออก หยุดกิจการ ราคาซื้อขาย
ปรับตัวสูงขึ้น ผู้ประกอบการแปรรูปรายใหญ่ระบุว่า ราคาซื้อขายเนื้อโคในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเป็น 1.5 เท่า 
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จึงตัดสินใจนำเข้าเฉพาะปริมาณที่จำเป็น เมื ่อพิจารณารายประเทศที่ญี ่ปุ่นนำเข้าแล้วพบว่า นำเข้าจาก
ออสเตรเลีย 22,619 ตัน ลดลงร้อยละ 24 และนำเข้าจากแคนาดา 3,132 ตัน ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ความต้องการของผู ้ประกอบการร้านอาหารลดลง จึงไม่สามารถคาดการณ์
แนวโน้มการจำหน่ายได้ ในส่วนของเนื้อสุกรมีปริมาณนำเข้า 75,071 ตัน ลดลงร้อยละ 12 โดยนำเข้าจาก
สหรัฐฯ 18,655 ตัน ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปริมาณนำเข้าเนื้อสุกรแช่เย็น
ลดลงเล็กน้อย ขณะที่ ปริมาณนำเข้าเนื ้อสุกรแช่แข็งลดลงร้อยละ 18 ด้าน Agriculture & Livestock 
Industries Corporation (ALIC) คาดการณ์ปริมาณสต็อกเนื้อสุกรนำเข้า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม มีจำนวน 
204,100 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เช่นเดียวกับเนื้อโค ปริมาณ 
การผลิตของประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือลดลง ราคาซื้อขายปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณในสต็อก 
มีจำนวนมาก จึงเป็นปัจจัยให้ปริมาณนำเข้าลดลง ด้านผู้นำเข้ารายใหญ่ระบุว่า ราคาเนื้อสุกรนำเข้าในช่วงปลาย
เดือนกรกฎาคมเริ่มปรับตัวลดลง จึงคาดว่าปริมาณนำเข้าจะเข้าสู ่สถานการณ์ปกติ และซุปเปอร์มาร ์เก็ต 
มีกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายเนื้อสุกรนำเข้า จึงเป็นที่น่าจับตามอง สำหรับเนื้อไก่ ญี่ปุ่นนำเข้า 
เนื ้อไก่สด 51,578 ตัน ลดลงร้อยละ 3 และเนื ้อไก่แปรรูป 38,376 ตัน ลดลงร้อยละ 18 เมื ่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยปริมาณนำเข้าเนื้อไก่แปรรูปจากจีนลดลงร้อยละ 31 ด้านผู้ประกอบการแปรรูป
รายใหญ่ระบุว่า COVID-19 ส่งผลให้ความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ตลดลง  
 

ปริมาณนำเขา้ผักและผลไม้ของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม 2563 (เฉพาะรายการทีม่ีการนำเข้าจากไทย) 
รายการ ปริมาณ 

(ตัน) 
ราคา 

(เยน/กก.) 
ร้อยละเมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2562 (%) 

ปริมาณแยกรายประเทศ 
(ตัน) 

ปริมาณ ราคา 
หอมแดง 22 539 68 139 ไทย 11 ฝรั่งเศส 6 
ผักอื่นๆ 141 992 63 135 ไทย 62 จีน 52 

ขิง 1,612 156 98 117 จีน 1,503 ไทย 83 
ทุเรียน 67 918 206 112 เวียดนาม 35 ไทย 31 
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 
COVID-19 ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกข้าวบรรจุกล่องพร้อมรับประทานขยายตัว (2 กันยายน 2563) 
การส่งออกข้าวบรรจุกล่องพร้อมรับประทานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยจากข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศ

เผยแพร่โดยกระทรวงการคลังญี่ปุ่นพบว่า ในช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 มูลค่าการส่งออกคิดเป็น 
365 ล้านเยน (681 ตัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากการระบาดของ 
COVID-19 ส่งผลให้ความต้องการบริโภคในครัวเรือนของประเทศผู้ส่งออกขยายตัวเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมี
รสชาติดีและสะดวกในการรับประทาน  
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ในเดือนกรกฎาคม 2563 ญี่ปุ่นส่งออกข้าวบรรจุกล่องพร้อมรับประทานมูลค่า 65 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ฮ่องกง และไต้หวัน เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 
บริษัท Uke (จังหวัด Toyama) ผู้ผลิตข้าวบรรจุกล่องพร้อมรับประทานระบุเกี่ยวกับสถานการณ์การจำหน่าย
ในฮ่องกงว่า ผลกระทบของ COVID-19 ส่งผลให้ข้าวสารขาดตลาด ผู ้บริโภคจึงเลือกซื ้อข้าวบรรจุกล่อง 
พร้อมรับประทานแทน และพบว่าสะดวกและรสชาติดี จึงมีลูกค้ากลับมาซื้ออีก ทั้งนี้ คาดว่าความต้องการ  
จากนี้ไปก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการรองรับความต้องการในต่างประเทศที่ขยายตัว บริษัทฯ มีแผน
สร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ ณ หมู่บ้าน Ogata จังหวัด Akita ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าว   

ด้าน Japan Rice and Rice Product Industry Export Promotion Association เร่งประชาสัมพันธ์
วิธีการปรุงอาหารจากข้าวบรรจุกล่องพร้อมรับประทาน และนำเสนอจุดเด่นด้านความสะดวกและการเก็บรักษา
แก่กลุ่มผู้มีรายได้สูงชาวจีนและครัวเรือนที่มีเด็ก  

ขณะที่ การส่งออกข้าวของญี่ปุ่นเริ่มชะลอตัว จากข้อมูลของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น 
(MAFF) พบว่า ในเดือนกรกฎาคม 2563 ญ่ีปุ่นมีมูลคา่การส่งออกข้าวเชิงพาณิชย์ 400 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม แต่ละเดือนมีมูลค่าส่งออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 - 50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่มูลค่าการส่งออกเริ่มชะลอตัวตั้งแต่เดือน
มิถุนายน ผู้ประกอบการค้าส่งข้าวระบุว่า ในเดือนกรกฎาคม สต็อกข้าวในครัวเรือนมีจำนวนมาก ส่งผลให้
ปริมาณการจำหน่ายลดลง   

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 
ประวัติของ Mr. Yoshihide SUGA เลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น

หัวหน้าพรรค LDP (3 กันยายน 2563) 
Mr. Yoshihide SUGA เลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศตัวอย่างเป็นทางการในการลงสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นหัวหน้าพรรค Liberal Democratic Party of Japan (LDP) ซึ่งในช่วงระยะเวลา 7 ปี 8 เดือนที่ผ่านมา 
Mr. SUGA ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาล ABE มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับการปฏิรูป
นโยบายการเกษตรและการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF)  
ทั้งนี้ สมาชิกพรรค LDP สายการเกษตรฯ จับตามองว่า Mr. SUGA อาจเร่งดำเนินการปฏิรูปนโยบายการเกษตร
อีกครั้ง 

ครอบครัวของ Mr. SUGA มีอาชีพเกษตรกรในเมือง Yuzawa จังหวัด Akita โดย Mr. SUGA เคยให้
สัมภาษณ์ว่าบิดาของตนแยกตัวมาจากสหกรณ์การเกษตรและก่อตั้งสหกรณ์สตรอเบอรี่ขึ้น ด้านตัว Mr. SUGA   
เดินทางเข้ากรุงโตเกียวหลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากนั้นทำงานพิเศษ ณ ตลาด Tsukiji ควบคู่ไปกับ
การเข้าศึกษาภาคค่ำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Hosei ทั้งนี้ หาก Mr. SUGA เป็นนายกรัฐมนตรี จัดว่าเป็น
นายกรัฐมนตรีคนแรกของจังหวัด Akita และคนแรกที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว  

Mr. SUGA เคยปฏิบัติหน้าที ่เลขานุการของ Mr. Hikozaburo OKONOGI อดีตรัฐมนตรีกระทรวง
เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) และได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมือง Yokohama จากนั้น
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ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี 2539 เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในและ
การสื่อสารในสมัยรัฐบาล ABE ชุดที่ 1 และเป็นผู้เสนอระบบการจ่ายภาษีแบบใหม่ Hometown Tax (ภาษี
ภูมิลำเนา) ภายหลัง Mr. ABE ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในครั ้งแรก ก็ยังปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด  
และเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาล ABE ชุดที ่ 2 ซึ ่งนับเป็นผู ้ที ่ดำรงตำแหน่งเลขา
คณะรัฐมนตรีที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์  

ในการปฏิร ูปนโยบายด้านการเกษตรภายใต้รัฐบาล ABE ได้รับแนวคิดของนายกรัฐมนตรีและ 
เป็นผู้รับผิดชอบจริง นอกจากนี้ ยังได้ใช้ระบบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนของคณะรัฐมนตรีในการแต่งตั้ง  
Mr. Masaaki OKUHARA เป็นปลัด MAFF และมีความคุ ้นเคยกับ Mr. Yasufumi KANEMARU รักษาการ
ประธานสภาส่งเสริมการปฏิรูปกฎระเบียบ Mr. SUGA เคยปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมการส่งเสริม 
การส่งออกสินค้าเกษตร การเช่ือมโยงระหว่างภาคเกษตรกับสวัสดิการสังคม การส่งเสริมการบริโภค Gibier  

นอกจากนี้ Mr. SUGA มีความใกล้ชิดและได้รับเลือกตั ้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรุ่นเดียวกันกับ  
Mr. Koya NISHIKAWA, Mr. Takamori FURUKAWA และ Mr. Hiroshi MORIYAMA อดีตรัฐมนตรี MAFF  

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 
ออสเตรเลียอนุญาตให้นำเข้าสตรอเบอร์รี่จากญี่ปุ่นได้แล้วอย่างมีเง่ือนไข (3 กันยายน 2563) 
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เปิดเผยว่า ญ่ีปุ่นสามารถส่งออกสตรอเบอร์รี่สดไปยัง

ออสเตรเลียได้แล้ว โดยจะต้องมีการผลิตและคัดบรรจุใน Facility ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานกักกันพืชของ
ญ่ีปุ่น อย่างไรก็ตาม สตรอเบอร์รี่ที่ไม่ผ่านการรมสารเมทิลโบรไมด์เพื่อกำจัดศัตรูพืชจะสามารถส่งออกได้เฉพาะ
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม - 31 มีนาคมเท่านั้น  

ที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียส่ังห้ามนำเข้าสตรอเบอร์รี่จากญ่ีปุ่นเพื่อป้องกันศัตรูพืช แตร่ัฐบาลญ่ีปุ่นได้รับ
การเรียกร้องจากเกษตรกรผู้ผลิต จึงได้เจรจาขอเปิดตลาดกับรัฐบาลออสเตรเลียตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 
ภายหลังที่มีการหารือร่วมกันมาโดยตลอดจึงได้ข้อตกลงในการเปิดตลาดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา  

เงื ่อนไขในการส่งออก ได้แก่ การผลิตใน Facility ที่ขึ ้นทะเบียน และการตรวจสอบศัตรูพืชก่อน 
การส่งออก โดยหากสตอรเบอร์รี่ผ่านการรมสารเมทิลโบรไมด์จะสามารถส่งออกไปยังออสเตรเลียได้ทั้งปี   

ทั้งนี้ จากสถิติของ MAFF พบว่า ในปี 2562 ญ่ีปุ่นส่งออกสตรอเบอร์รี่สด 962 ตัน มูลค่า 2,110 ล้านเยน 
ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังฮ่องกงและสิงคโปร์  

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 
พรรครัฐบาลประชุมพิจารณาการของบประมาณปี 2564 ของกระทรวงเกษตรฯ (4 กันยายน 2563) 
เมื ่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา พรรค Liberal Democratic Party of Japan (LDP) จัดการประชุม 

ด้านเกษตรและป่าไม้เพื่อพิจารณารายละเอียดการของบประมาณปี 2564 (เมษายน 2563 – มีนาคม 2565) 
ซึ่งนับเป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนพื้นฐานด้านอาหาร การเกษตร และพื้นที่
ชนบทฉบับใหม่  
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ในการประชุมดังกล่าว กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ ่น (MAFF) หยิบยกประเด็นสำคัญ 
ในการขอจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ การเสริมสร้างพื ้นฐานการผลิตเพื ่อให้ญี ่ปุ ่นสามารถผลิตอาหารได้ 
อย่างมีเสถียรภาพแม้ในช่วงวิกฤติการระบาดของ COVID-19 ซึ่งครอบคลุมถึงการเสริมสร้างฐานการผลิต 
ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม ผัก และผลไม้ ระบบประกันรายได้เกษตรกร และการส่งเสริมการผลิตข้าวสาลีและ
ถั่วเหลือง  

สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานชาวต่างชาติในช่วงที ่มีการระบาดของ COVID-19  
ได้มีการหยิบยกการส่งเสริม Smart Agriculture การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน และการใช้แผน
พื้นฐานฯ ฉบับใหม่ และการระบาดของ COVID-19 เป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอาหารและภาคเกษตร 

นอกจากนี้ จากการที่มีชาวญี่ปุ่นบางส่วนมีความประสงค์ย้ายไปอยู ่ในพื้นที่ชนบทจากสถานการณ์  
การระบาดของ COVID-19 ได้มีการพิจารณาเกี ่ยวกับการส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่  ควบคู ่ไปกับการให้ 
การสนับสนุนการรับช่วงต่อของเกษตรกรรุ่นสู ่รุ ่น และการส่งเสริมสถานที่ท่องเที ่ยวเชิงเกษตรให้รองรับ 
Workation (Work + Vacation)  

ผู ้เข้าร่วมประชุมหลายรายเห็นด้วยกับรายละเอียดที ่ MAFF นำเสนอ เช่น การให้ความสำคัญกับ 
ความมั่นคงด้านอาหารและการแก้ไขปัญหาการกระจุกตัวในกรุงโตเกียว ขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอให้เพิ่มเติม
มาตรการ COVID-19  

Mr. Ryu SHIOYA หัวหน้าคณะทำงานศึกษายุทธศาสตร์ด้านเกษตร ป่าไม้ และอาหาร เน้นย้ำว่า รัฐบาล
อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับมาตรการ COVID-19 และต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับแก้ไข
ปัญหาเชิงนโยบายที่สำคัญด้วย  

ในปีนี้เนื่องจากมีการระบาดของ COVID-19 จึงมีการอนุโลมการจัดส่งเอกสารคำของบประมาณให้ล่าช้า
ออกไป 1 เดือน จนถึงปลายเดือนกันยายน โดยตามหลักการแล้ว ยอดคำของบประมาณจะเท่ากับงบประมาณ
ปี 2563 แต่ไม่มีการกำหนดเพดานสำหรับมาตรการ COVID-19  

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
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